

รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ ๒๓

ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖

รูปแบบการเรียนรู้บนระบบออนไลน์ (Online Learning)

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สำนักงาน/กอง
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์			
๑	นางสาว เจณจิรา ณ ตีป	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล
๒	นางสาว ชุติมา อินทะชัย	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
๓	นาง ทศนีย์ ใจมิภักดิ์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา
๔	นางสาว ภักชนิษฐ์ ชุ่มมัน	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	สำนักตรวจสอบภายใน
๕	นางสาว มนัสวี ช่อดอกกรัก	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
๖	นาย ศุภโชค บุญอำนวย	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สำนักงานรัฐมนตรี
๗	นางสาว สุภาพร ยอดรัก	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สำนักกฎหมาย
๘	นางสาว สุภิญญา บุญช่วย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
๙	นางสาว อรพรรณ กระแสไสม	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
กรมชลประทาน			
๑๐	นาย เดชชาติ สุวรรณมณี	วิศวกรชลประทานชำนาญการ	สำนักงานชลประทานที่ ๑๕
๑๑	นาย ภูริทัศน์ หาธรรม	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๐
๑๒	นางสาว มตินันท์ จงไกรจักร	วิศวกรชลประทานชำนาญการ	สำนักงานชลประทานที่ ๑๔
๑๓	นางสาว สุพัตรา อัจฉกุล	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์			
๑๔	นาง กนกลักษณ์ เนียมสุวรรณค์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย
๑๕	นาง กัญจนพร พระยาหล่อ	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
๑๖	นางสาว กาญจนา ถนัดคำ	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
๑๗	นาง จรวยพร รุ่งชุม	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง
๑๘	นางสาว จันทนา บัวคลื่น	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่
๑๙	นางสาว จิราภรณ์ บุญนุกูล	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ
๒๐	นาง ฐิตารีย์ พาณิชย์กุล	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช
๒๑	นาง ดวงรัตน์ อุปฮาด	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา
๒๒	นาง ภัทร์ชยาพร บุญภิบาล	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๘
๒๓	นางสาว มุจรินทร์ โมมา	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
๒๔	นาง ลภัสรดา ธันยศิริรัตน์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๓
๒๕	นางสาว วาสุณี ทองอยู่	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
๒๖	นางสาว ศศิธร วิเศษศิลป์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
๒๗	นาง สมพร พิทักษ์สายชล	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๒
๒๘	นางสาว สุดารัตน์ ขวัญแพ	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สำนักงาน/กอง
๒๙	นางสาว สุดารัตน์ จันทร์นามวงศ์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร
๓๐	นาง สุภาณี ใจเพียร	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๘
๓๑	นางสาว เสาวคนธ์ หน่อแดง	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นราธิวาส
กรมประมง			
๓๒	นางสาว จารุพร หนูฤทธิ	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ	สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง
๓๓	นาย จิรวิช จุลบุษปะ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กองตรวจการประมง
๓๔	นางสาว จิรนนท์ สุนทรรัตนเวช	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง
๓๕	นาย เฉลิมชัย ดีแก้ว	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร
๓๖	นาย โชคชัย เมืองสง	นักวิชาการประมงชำนาญการ	กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
๓๗	นางสาว นวนิตย์ คล่องแคล่ว	นักวิชาการประมงชำนาญการ	กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
๓๘	นางสาว ปภัสร์นันท์ พิศม์สวาท	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
๓๙	นางสาว ประภาพร จันทะชิน	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม
๔๐	นางสาว ปิ่นแก้ว นิทเนตร์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กองประมงต่างประเทศ
๔๑	นางสาว วัฒนา หนูนิล	นักวิชาการประมงชำนาญการ	กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
๔๒	นางสาว วินิตา มณีโชติ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา
๔๓	นางสาว ศิริกานต์ แหยมอุบล	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ	กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต
๔๔	นาย สันติสุข ไทยปาน	นักวิชาการผลิตภัณฑอาหารชำนาญการ	กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง
๔๕	นาย อติเรก เอกเพชร	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กองตรวจการประมง
๔๖	นางสาว อมรรัตน์ อวารธรรม	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กองบริหารการคลัง
๔๗	นาง อรุณา จันทอง	นักวิชาการประมงชำนาญการ	กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
กรมปศุสัตว์			
๔๘	นางสาว กฤษณา วิเชียรปัญญา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กองแผนงาน
๔๙	นางสาว ขวัญใจ แก้วคำภา	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	กองสารวัตรและกักกัน
๕๐	นาย จิรายุส เข็มสวัสดิ์	นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ	สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
๕๑	นางสาว จุฑารัตน์ เล้าสุทธิพงษ์	นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ	กองควบคุมอาหารและยาสัตว์
๕๒	นางสาว ชุติมา เพ็ชรรัตน์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กองคลัง
๕๓	นาย เฉลิมชัย จันทศร	นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ	สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
๕๔	นาย ทศพล เดชขยง	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์
๕๕	นางสาว ทศนีย์ หมอนวด	เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน	สำนักงานปศุสัตว์เขต ๑
๕๖	นาย นพคุณ มูลสิน	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
๕๗	นางสาว นพสร สุวงศ์ศักดิ์ศรี	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก
๕๘	นาย นฤเบศ เนินทอง	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
๕๙	นางสาว บุณทริกา ศรีเสาวลักษณ์	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ
๖๐	นางสาว ผุสดี แสนวิเศษ	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
๖๑	นางสาว พรพรรณ ไกรฤกษ์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สำนักงานเลขานุการกรม

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สำนักงาน/กอง
๖๒	นางสาว มนทกานต์ กันแก้ว	นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ	กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ
๖๓	นาย วรจักร ปัญญา	เศรษฐกรปฏิบัติการ	กองส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ
๖๔	นาย วรวัฒน์ หาญทองกุล	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
๖๕	นาย สรณกิตต์ แก้วกันใจ	เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน	กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
๖๖	นาย อัครวิน ไหลธรรมบุญ	เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
กรมพัฒนาที่ดิน			
๖๗	นางสาว กรกนก เปรี่ยมหมื่นไวย	นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน
๖๘	นาย กฤษณพล แสงสุวรรณ	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๙
๖๙	นางสาว จิตารีย์ อารงเลาะห์พันธุ์	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖
๗๐	นางสาว ญัฐสุดา แซ่ลิ้ม	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖
๗๑	นางสาว ณิชยา แสงฉวี	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๙
๗๒	นาย ดาวรุ่ง วิสุทธิ์	เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓
๗๓	นางสาว ทราชา วันนา	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖
๗๔	นาย ธนากร บั้งเงิน	นักสำรวจดินปฏิบัติการ	กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
๗๕	นางสาว อัญลักษณ์ เจริญพรภักดี	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๒
๗๖	นาย อธิรุฒิ ตุ่นคำ	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
๗๗	นางสาว น้ำฝน อิศระ	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๒
๗๘	นาย ปกรณ์ วรรณดี	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๐
๗๙	นาง ประภัสสร สิงห์ตัน	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
๘๐	นางสาว ปรีกาศ อิมเอิบ	เศรษฐกรชำนาญการ	กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
๘๑	นางสาว ปัทมาพรรณ อุดปวง	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖
๘๒	นางสาว พรรณี พะโยม	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน
๘๓	นางสาว พัชรินทร์ บัวเอี่ยม	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑
๘๔	นางสาว วชิรดา ทิพย์อุบล	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖
๘๕	นางสาว วรลักษณ์ เนียมพูลทอง	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑
๘๖	นาย สมชาย หนูเกาะทวด	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑
๘๗	นาย สมบูรณ์ บุตรแก้ว	เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗
๘๘	นาง สุชาติ มณีวรรณ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔
๘๙	นาง สุทิดา น้าวน	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๘
๙๐	นางสาว สุภาพร แหวะสอน	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
๙๑	นาย อาชิ เจ๊ะมะ	เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒
กรมส่งเสริมการเกษตร			
๙๒	นาง กัญจน์ภัส เพิ่มทรัพย์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
๙๓	นาย กิตติกานต์ ศรีธอง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร
๙๔	นางสาว เจนจิรา ลีละผลิน	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
๙๕	นางสาว ชมพูนุช ชุมภูปฏิ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สำนักงาน/กอง
๙๖	นาย ชัยกุล วงษ์สำราญ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
๙๗	นาย ญัฐวีร์ ยาศิริ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย
๙๘	นาง ธนกาญจน์ รัตโนภาส	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
๙๙	นางสาว ธนาภรณ์ ระดมเล็ก	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
๑๐๐	นางสาว ธมน พลเยี่ยม	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น
๑๐๑	นางสาว นิตินันท์ สีดา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
๑๐๒	นางสาว ปณิตตรา แก้วดวงเล็ก	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก
๑๐๓	นาย พิทักษ์ชัย บั้งทอง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
๑๐๔	นางสาว มลธิชา ทาอาสา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง
๑๐๕	นาย สุทธิพงษ์ ถาวรพิง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ
๑๐๖	นาย สุนทร วันหมื่น	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน
๑๐๗	นางสาว สุภาภรณ์ งามเนียม	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรดิตถ์
๑๐๘	นาย อรรถสิทธิ์ ทองร่วง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่
๑๐๙	นางสาว อรุมา ศุภศรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา
กรมส่งเสริมสหกรณ์			
๑๑๐	นาง ชลิตา จินดาหลวง	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน
๑๑๑	นาย พนมพร กางสำโรง	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
๑๑๒	นางสาว พิศมัย อรุณเรือง	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
๑๑๓	นางสาว ภัทรลดา ยาทิพย์	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี
๑๑๔	นางสาว รุ่งอรุณ เหลืองอุ่มพล	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๑๕	นางสาว วัชรภรณ์ เตรียมมหาเกษม	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม
๑๑๖	นาย ศรายุช ยอดอุทา	นิติกรชำนาญการ	สำนักงานเลขานุการกรม
๑๑๗	นางสาว ศิริวรรณ สุขสวัสดิ์	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร			
๑๑๘	นางสาว ทิพวัลย์ บุรณะอำนวย	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	สำนักงานเลขานุการกรม
๑๑๙	นางสาว ศรสวรรค์ อุณหโชติ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑๒
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ			
๑๒๐	นาย ฐณะวัฒน์ พัฒนพรวิจิตร	นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ	กองรับรองมาตรฐาน
๑๒๑	นางสาว ญัฐชานันท์ แก้วรัตดา	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานเลขานุการกรม
๑๒๒	นางสาว วิชชุดา ยั่งยืน	นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ	สำนักกำหนดมาตรฐาน
๑๒๓	นางสาว อโนชา กลิ่นคำหอม	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สำนักงานเลขานุการกรม
กรมการข้าว			
๑๒๔	นางสาว เกศินี แก้วมาลา	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	ศมช. กำแพงเพชร กองเมล็ดพันธุ์ข้าว
๑๒๕	นางสาว เตือน พักขำ	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	ศมช. นครสวรรค์ กองเมล็ดพันธุ์ข้าว
๑๒๖	นาย พยวัส วิชัยดิษฐ์	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สำนักงาน/กอง
๑๒๗	นางสาว รัชดาภรณ์ แก้วชนะ	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	ศมช.ชลบุรี กองเมล็ดพันธุ์ข้าว
๑๒๘	นางสาว ศิริพร ชุกกลิ่น	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ศมช.ขอนแก่น กองเมล็ดพันธุ์ข้าว
กรมหม่อนไหม			
๑๒๙	นางสาว ชัตติยา สุวรรณคำ	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุตรดิตถ์ สง.หม่อนไหมฯ เขต ๒ จ.อุตรดิตถ์
๑๓๐	นาย อานูภาพ โตสุวรรณ	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักอนุรักษ์และตรวจสอบมาตรฐานหม่อนไหม
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร			
๑๓๑	นาย นุกูล แสนหมื่นแก้ว	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ	กองปฏิบัติการฝนหลวง
๑๓๒	นาย ปิ่นพงษ์ คงชนะ	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ	กองปฏิบัติการฝนหลวง
๑๓๓	นางสาว สุนทรี ปานมาก	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กองแผนงาน
๑๓๔	นาย สุรชัย ชักนำ	นายช่างอากาศยานชำนาญงาน	กองบริหารการบินเกษตร
๑๓๕	นาย อาจันต์ ศรีดีแก้ว	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	กองปฏิบัติการฝนหลวง
องค์การสะพานปลา			
๑๓๖	นาง ศรีจิตรา วรศาสตร์	นักบัญชี (๖)	สำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร			
๑๓๗	นางสาว อชิรญา เรืองต่อวงศ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล ๖	กองทรัพยากรบุคคล
การยางแห่งประเทศไทย			
๑๓๘	นาย กัมปนาท เนธิบุตร	นักวิชาการเกษตร ๗	การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย
๑๓๙	นางสาว ณัฐนิชา ปามุทา	เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี ๗	การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี
๑๔๐	นาย พูลศิริ คุณความดี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๗	การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย
๑๔๑	นาย สมมิตร สุวรรณพรรค	นักวิชาการเกษตร ๗	การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล
๑๔๒	นาง อาชีโยะ ชาชู	เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี ๗	การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา
๑๔๓	นางสาว อำไพวรรณ ทวีวัฒน์	เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี ๗	การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี
๑๔๔	นาย เอกพันธ์ อ้นขาว	นักวิชาการเกษตร ๗	กองจัดการสวนยาง ๒
สำนักงานพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติและพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)			
๑๔๕	นางสาว อัจฉรา สมพร้อม	เจ้าหน้าที่พัฒนานวัตกรรมเกษตรระดับปฏิบัติการระดับต้น	สำนักสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)			
๑๔๖	นางสาว ธนาภรณ์ ภัทรเมธาวรรกุล	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ๒	สำนักสนับสนุนงานวิจัย
๑๔๗	นาย ทนงศักดิ์ ฤกษ์ดี	นักวิเคราะห์สารสนเทศปฏิบัติการ ๒	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)			
๑๔๘	นางสาว ชญาณันท์ ศิริทวีพงศ์	นักสารสนเทศศุนิยมศาสตร์ ๔	สำนักยุทธศาสตร์และแผน
๑๔๙	นางสาว ขดาวรรณ บุญเมือง	เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ ๕	สำนักอำนวยการ
๑๕๐	นาย ยงยุทธ คงได้	เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ ๕	อุทยานหลวงราชพฤกษ์